

ประจำวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561

"พาณิชย์"เตรียมผลักดันจีนลงนามซื้อข้าวจีทูจี 1 ล้านตันที่ 2 ในการประชุมเดือนส.ค.นี้

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC) ในเดือนส.ค.2561 กรมฯ จะหารือกับหน่วยงานที่ดูแลด้านการก่อสร้างรถไฟและนำเข้าสินค้าเกษตรของรัฐบาลจีน (NDRC) ขอให้มีการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) จากไทยในส่วนล้านตันที่ 2 ที่ไทยและจีนได้มีการทำสัญญากันที่ความเข้าใจ (MOU) กันไปแล้วก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ จีนได้ลงนามใน MOU ซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน โดยเป็นความตกลงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และจีนได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไปแล้ว 1 ล้านตัน ปัจจุบันบริษัท คอฟโก้ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่นำเข้าข้าวของรัฐบาลจีน ได้มีการนำเข้าข้าวตามสัญญาไปแล้ว 5 แสนตัน อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายในส่วนแสนตันที่ 6

“กรมฯ มองว่า เมื่อรถไฟความเร็วสูงมีความคืบหน้า จีนก็ควรจะลงนามสัญญาซื้อขายในส่วนล้านตันที่ 2 ซึ่งกรมฯ จะผลักดันให้จีนลงนามให้ได้ เพื่อที่จะทำให้ไทยมีตลาดรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่เพิ่มขึ้น” นายเกียรติ กล่าว

ที่มา Commerce News Agency

ส่งออกข้าวไทยปีนี้ทะลุ 11 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2561 มีแนวโน้มที่จะส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากที่ประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับหนึ่งคือจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 1-2 ล้านตัน และฟิลิปปินส์มีแผนจะนำเข้าข้าวเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน

หลายประเทศมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย โดยอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลังประมาณ 1-2 ล้านตัน ขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังจะเปิดประมูลข้าวแบบรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) ในช่วงเดือน ส.ค.นี้อีก 2.5 แสนตัน เพื่อส่งมอบเดือน ก.ย.-ต.ค. และคาดจนถึงสิ้นปีฟิลิปปินส์อาจมีการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก นายชูเกียรติ กล่าว

นอกจากนั้นตามแนวโน้มนำเข้าข้าวที่เพิ่มของประเทศผู้นำเข้า เชื่อว่าข้าวไทยจะสามารถแข่งขันราคาได้ เพราะขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทย (ข้าวขาว 5%) ปรับลดลงมาซื้อขายที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งไม่แพง มีโอกาสที่ข้าวไทยจะแข่งขันราคาชนะประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามที่ราคาข้าวสูงกว่าไทยประมาณ 10 ดอลลาร์/ตัน โดยสาเหตุที่ราคาข้าวไทยลดลง เพราะผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 2561 มีผลผลิตมากถึง 11 ล้านตันข้าวเปลือก แต่เชื่อว่าราคาข้าวจะไม่ต่ำลงกว่านี้แล้ว และเริ่มขยับราคาขึ้นจากความต้องการเพิ่ม

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์ เผยยอดส่งออกข้าวม.ค.-20 ก.ค. 61 โต 1.49% สหรัฐฯ ตลาดหลัก เล็งจัดโรดโชว์ขยายตลาดข้าวไทยในตปท.เพิ่ม

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม - 20 กรกฎาคม 2561 ไทยส่งออกข้าวปริมาณรวม 6.15 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 3,141 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณ 6.06 ล้านตัน มูลค่า 2,597 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.49% และ 20.95% ตามลำดับ

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นตลาดที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2561 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังสหรัฐฯ 2.24 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.82% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนการตลาดเพื่อผลักดันและขยายช่องทางการตลาดของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย โดยจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ขยายตลาดข้าวไทยและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุกไปในประเทศต่างๆ อาทิ จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญ (Goodwill Mission) ได้แก่ สิงคโปร์ (สิงหาคม 2561) และออสเตรเลีย (กันยายน 2561) เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ China - ASEAN Expo 2018 (กันยายน 2561) เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) เชื่อมโยงตลาดและขยายส่วนแบ่งการตลาดข้าวไทย เพื่อรองรับผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาด ตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่สามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์มั่นใจตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐฯ ยังคงโต

นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ว่า สหรัฐฯ เป็นตลาดที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2561 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังสหรัฐฯ 2.24 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลจากการนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้นำเข้าข้าวสหรัฐฯ โดยการจัดงาน Healthy Rice Campaign 2018 ที่ร้าน Thaimée Restaurant ในนครนิวยอร์ก

โดย ในงานดังกล่าวได้มีการนำเสนอข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อสุขภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าว กข43 เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยที่เป็นอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร (Non-food) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และรับทราบที่ข้าวไทยสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งได้รับการสนใจจากผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย สื่อมวลชน Blogger รวมทั้ง Influencer ในวงการอาหารเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ งานดังกล่าวทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าข้าวไทย-สหรัฐฯ และโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ สำหรับข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนการตลาดเพื่อผลักดันและขยายช่องทางการตลาดของสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย โดยจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ขยายตลาดข้าวไทยและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เสิร์งรุกไปในประเทศต่างๆ อาทิ จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับ ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญ (Goodwill Mission) ได้แก่ สิงคโปร์ (สิงหาคม 2561) และ ออสเตรเลีย (กันยายน 2561) เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ China – ASEAN Expo 2018 (กันยายน 2561) เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) เชื่อมโยงตลาดและขยาย ส่วนแบ่งการตลาดข้าวไทย เพื่อรองรับผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาด ตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ที่ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่สามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 20 กรกฎาคม 2561 ไทยส่งออกข้าวปริมาณรวม 6.15 ล้านตัน มูลค่าการ ส่งออก 3,141 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณ 6.06 ล้านตัน มูลค่า 2,597 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.49 และร้อยละ 20.95 ตามลำดับ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบความพร้อมยุงฉางทั่วประเทศ. เตรียมรองรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 61/62

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/62 ผ่านโครงการสินเชื่อชะลอ การขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี วงเงินหมุนเวียน 22,560 ล้านบาท โดยให้แก่ผลผลิตไว้ในยุงฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร และให้ธกส. ปลดปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ปริมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน เกษตรกร วงเงินหมุนเวียน 12,500 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องให้กับระบบสหกรณ์ในการรวบรวมข้าวเปลือกจาก เกษตรกร เพื่อชะลอปริมาณผลผลิตไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มี เสถียรภาพ และทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาที่สูงขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจำนวนยุงฉางของสหกรณ์ทั่วประเทศว่าสามารถรองรับ ผลผลิตจากเกษตรกรได้ในปริมาณเท่าใด และต้องการเน้นให้เก็บชะลอข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ปัจจุบันสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางมียุงฉางเก็บรวบรวมข้าวไม่กี่แห่ง แนวทางต่อไปอาจให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกแล้วนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่ยุงฉางของภาคเอกชนแทน หรือไปดำเนินการเช่ายุงฉาง ของเอกชนก็ได้ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลยุงฉางของสหกรณ์ทุกจังหวัด และให้จำแนกว่า สหกรณ์ใดดำเนินการธุรกิจข้าวแบบซื้อมาขายไปปริมาณเท่าไร และซื้อมาเก็บชะลอไว้ หรือแบ่งเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร มีปริมาณเท่าไร แบ่งเป็นข้าวชนิดใดบ้าง เพื่อจะได้ทราบปริมาณที่แน่ชัด และประเมินได้ว่าสหกรณ์ในพื้นที่ไหนที่มี ความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ซึ่งภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ จะได้ข้อมูลเรื่องจำนวนยุงฉางและปริมาณการ รวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ทั้งหมด เพื่อนำมาวางแผนในการรองรับปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 3 ส.ค.นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพข้าวปี 2561/62 ที่จังหวัดชัยนาท โดย รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รมว.พาณิชย์ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะไปพบกับผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ประมาณ 200 สหกรณ์ ที่มีสมาชิกทำนาข้าวเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 61/62 และคาดว่าจะมีการจัดประชุมชี้แจงกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในรอบต่อไป เพื่อใช้กลไกสหกรณ์ช่วยดึงปริมาณข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถบรรเทาปัญหาาราคาข้าวตกต่ำได้ในที่สุด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดึงสหกรณ์ร่วมโครงการจำนำยุงฉาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2561/62 ผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี วงเงินหมุนเวียน 22,560 ล้านบาท โดยให้เก็บผลผลิตไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร และให้ธกส.ปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปริมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินหมุนเวียน 12,500 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องให้กับระบบสหกรณ์ในการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพื่อชะลอปริมาณผลผลิตไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ และทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาที่สูงขึ้น

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจำนวนยุ้งฉางของสหกรณ์ทั่วประเทศว่าสามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกรได้ในปริมาณเท่าใด และต้องการเน้นให้เก็บชะลอข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางมียุ้งฉางเก็บรวบรวมข้าวไม่กี่แห่ง แนวทางต่อไปอาจให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกแล้วนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่ยุ้งฉางของภาคเอกชนแทน หรือไปดำเนินการเช่ายุ้งฉางของเอกชนก็ได้ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลยุ้งฉางของสหกรณ์ทุกจังหวัด และให้จำแนกว่าสหกรณ์ใดดำเนินการธุรกิจข้าวแบบซื้อมาขายไปปริมาณเท่าไร และซื้อมาเก็บชะลอไว้ หรือแบ่งเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารมีปริมาณเท่าไร แบ่งเป็นข้าวชนิดใดบ้าง เพื่อจะได้ทราบปริมาณที่แน่ชัด และประเมินได้ว่าสหกรณ์ในพื้นที่ไหนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ซึ่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม นี้ จะได้ข้อมูลเรื่องจำนวนยุ้งฉางและปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ทั้งหมด เพื่อนำมาวางแผนในการรองรับปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่ระบบสหกรณ์ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพข้าวปี 2561 / 62 ที่จังหวัดชัยนาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะไปพบกับผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ประมาณ 200 สหกรณ์ ที่มีสมาชิกทำนาข้าว เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 61/62 และคาดว่าจะมีการจัดประชุม

ชี้แจงกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในรอบต่อไป เพื่อใช้กลไกสหกรณ์ช่วยดึงปริมาณข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถบรรเทาปัญหาาราคาข้าวตกต่ำได้ในที่สุด

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ชวานาเฮ ! ไฟเขียว 3 โปรเจกต์ข้าวแสนล้าน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ที่ประชุม นบข.วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่มีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิต (จำหน่ายยังฉาง) ผ่านการให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อ 90% ของราคาตลาด กำหนดเป็นข้าวความชื้น 15% โดยข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ 1.18 หมื่นบาท จากรอบปีการผลิตที่แล้วให้ตันละ 1.08 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1.02 หมื่นบาท จากปีที่แล้ว 1.08 หมื่นบาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 8,900 บาท จากปีที่แล้ว 8,500 บาท และข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,500 บาทจากปีที่แล้ว 7,200 บาท

รัฐบาลยังให้ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวจาก 1,200 บาทต่อไร่ในปีที่ผ่านมาเพิ่มเป็น 1,500 บาท จำนวนไร่เพิ่มจาก 10 ไร่ เป็น 12 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 1.8 หมื่นบาท และให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยังฉาง 1,500 บาทต่อตัน เมื่อรวมทุกมาตรการชวานาจะได้รับเงินในส่วน of ข้าวเปลือกหอมมะลิ 1.7 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว 1.54 หมื่นบาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1.29 หมื่นบาท และข้าวเปลือกเจ้าที่ 1.2 หมื่นบาทต่อตัน เป้าหมายโครงการ 2 ล้านตันข้าวเปลือก สินเชื่อรวมกว่า 9.2 หมื่นล้านบาท

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่สถาบันเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป เป้าหมาย 2 ล้านตัน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 ธันวาคม 2562 วงเงินสินเชื่อ 1.2 หมื่นล้านบาท และ 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% วงเงิน 492 ล้านบาท เป้าหมาย 5 ล้านตัน รวมทั้ง 3 โครงการวงเงิน 1.04 แสนล้านบาท

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชวานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ ในภาพรวมชวานาได้รับประโยชน์มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ชวานาไม่เรียกร้องค่าเนื้อข้าวเพิ่ม เพราะเกรงจะซ้ารอยเหมือนในปีแรก ที่ชวานาไม่มาไถ่ถอนข้าวจากราคาข้าวในตลาดตกต่ำเป็นภาระธ.ก.ส.ที่ต้องผลิตเป็นข้าวถุงขาย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า ราคาข้าวจำหน่ายยังฉางข้างต้น มองว่ารีบประกาศเร็วไป และต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันมาก โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เฉลี่ยที่ 1.7-1.8 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,300-9,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 9,200-9,700 บาท และข้าวเปลือกเจ้า 7,600-7,800 บาทต่อตัน เกรงจะเป็นการส่งสัญญาณราคาข้าวข้างหน้าจะลดลง

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย และนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุตรงกันว่า มาตรการข้างต้นเป็นการช่วยเหลือชวานา ส่วนราคาข้าวจะขึ้นหรือลงเป็นเรื่องของกลไกตลาด ไม่มีใครไปควบคุมได้

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

กรม.สัญญา อนุมัติงบกว่า 9 หมื่นล.รักษาเสถียรภาพราคาข้าวผ่าน 3 โครงการ คาดชะลอปริมาณออกสู่ตลาด 9 ล้านตัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่ จ.อุบลราชธานี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาด โดยอนุมัติ 3 โครงการ เป็นวงเงินหมุนเวียน 35,060 ล้านบาท จ่ายขาด 62,890.48 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแรก คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี จะเป็นการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้ค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวไม่น้อยกว่าตันละ 500 บาทให้แก่สมาชิกผู้ขายข้าวทุกราย นอกจากนี้จะเป็นสินเชื่อต่อต้นและราคาข้าวเปลือกในการจ่ายเงินกู้ เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาสินเชื่ออยู่ที่ 11,800 บาทต่อต้น ข้าวเหนียว 10,200 บาทต่อต้น ข้าวเจ้า 7,500 บาทต่อต้น ข้าวปทุมธานี 8,900 บาทต่อต้น สำหรับโครงการนี้จะเป็นเงินหมุนเวียน 22,560 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 4,088 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี จะจ่ายไร่ละ 1,500 บาทตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ย.61-30 ก.ย.62 ใช้งบ 57,722 ล้านบาทเศษ (เป็นเงินจ่ายขาดทั้งหมด)

โครงการต่อมาคือ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธ.ก.ส. โดยจะสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อการแปรรูป จุดประสงค์เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด เป้าหมายคือรวบรวมข้าวเปลือก 2 ล้านตัน ใช้วงเงินหมุนเวียนสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 507 ล้านบาทเศษ (เงินจ่ายขาดค่าดอกเบี้ยที่รัฐจะรับภาระ 3% และสถาบันเกษตรกรจะรับภาระ 1%)

โครงการที่ 3 คือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ผู้รับผิดชอบโครงการคือกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ร่วมโครงการร้อยละ 3 เพื่อให้เก็บสต็อกไว้ 60-180 วัน เป้าหมายอยู่ที่ 5 ล้านตัน เป็นเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 572 ล้านบาท

"ทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวจำนวน 5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว 2 ล้านตัน และสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 2 ล้านตัน รวมแล้วจะชะลอข้าวที่ออกสู่ท้องตลาดประมาณ 9 ล้านตัน"

นายณัฐพร กล่าวว่า สำนักงบประมาณมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในตอนแรกที่เสนอโครงการมา มีการขอวงเงินชดเชยส่วนต่าง 2,698 ล้านบาทเศษในกรณีที่ต้องมีการระบายข้าว หากชานาไม่มาไถ่ถอนข้าวคืน แต่สำนักงบประมาณเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์และธ.ก.ส.จะต้องบริหารจัดการข้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนที่มีความโปร่งใสชัดเจน โดยนำข้าวที่ผ่านการตรวจนับปริมาณและจัดระดับคุณภาพแล้วมาระยะตามจังหวะเวลาและช่องทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ การกำหนดเกณฑ์ราคาขั้นต่ำจะต้องไม่เป็นการขึ้นตลาดรวมถึงจำกัดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบตลอดจนมีการติดตามการดำเนินโครงการและทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในลำดับถัดไป

ทางด้านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ให้กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงการคลังกำกับดูแลโครงการสินเชื่อต่างๆที่เป็นเงินหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดและไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณเพิ่มเติมจากรอบวงเงินที่ ครม. ได้อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งให้สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีติดตามและตรวจสอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์โครงการให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 3 เดือน

หลังจากรวบรวมราคาสินเชื่อและค่าฝากเก็บและค่าช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว รายได้ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 17,050 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 15,450 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า 12,000 บาทต่อตัน ข้าวปทุมธานี 12,900 บาทต่อตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนามซื้อภาษีข้าว จีนปรับขึ้นพรวดจาก 5 เป็น 50% ภายใต้กรอบเอฟทีเออาเซียน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผล กระทบหลังจากที่จีนได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวทุกชนิดภายใต้กรอบเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-จีน จากอัตรานำเข้าข้าวนอกโควตาที่จีนผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ที่เรียกเก็บ 5% เพิ่มเป็น 50% มีผลเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเวียดนามอย่างมาก เนื่องจากเวียดนามมีการส่งออกข้าวนอกโควตาผ่านชายแดนเวียดนามและจีนมีปริมาณมากถึง 2 ล้านตัน/ปี ทำให้การส่งออกข้าวผ่านชายแดนชะลอตัวลง

"การขึ้นภาษีข้าวทุกชนิดของจีนภายใต้กรอบเอฟทีเออาเซียน-จีน ซึ่งเป็นข้าวนอกโควตา ทางเวียดนามได้รับผลกระทบมาก เพราะมีการค้าขายผ่านชายแดนเยอะ แต่ไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของจีนเท่าไร เพราะลูกค้าจีนจะซื้อข้าวจากไทยภายใต้โควตาดับเบิลยูทีโอส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ" นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามคาดว่าจะหยุดชะงักเพียงชั่วคราว เพราะมีการประเมินว่าจีนยังต้องนำเข้าข้าวจากเวียดนามเข้ามาในประเทศ แม้ว่าราคาข้าวจะถูกเก็บภาษี ซึ่งทำให้ผู้บริโภคชาวจีนต้องซื้อขายในราคาแพงขึ้น แต่เชื่อว่ารัฐบาลจีนน่าจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป อีกทั้งผลผลิตข้าวขาวของเวียดนามเริ่มหมดแล้ว ดังนั้นราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในไม่ช้า

รายงานข่าวแจ้งว่า ภาวะราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 405-420 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากระดับ 425-430 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มราคาข้าวของประเทศคู่แข่งที่ปรับลดลงท่ามกลางภาวะตลาด ที่ค่อนข้างเงียบเหงา ขณะที่ผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ไปไม่ร่วง (The summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้อุปทานข้าวในตลาดในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ วงการค้าข้าวยังคาดการณ์ว่าภาวะการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะชะลอลง เนื่องจากระดับราคาข้าวของเวียดนามสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย อินเดีย ปากีสถาน เป็นต้น โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกของเวียดนามไม่สามารถที่จะทำสัญญาขายข้าวให้ต่างประเทศได้ เพราะราคาสูงกว่าคู่แข่งอื่นๆ อีกทั้งรัฐบาลจีนได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้กระทบต่อการ ส่งออกข้าวของเวียดนามด้วย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ท่ามกลางภาวะตลาดที่ค่อนข้างเงียบเหงา ขณะที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) กำลังอยู่ในช่วงที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่เก็บเกี่ยวจากอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านเข้ามา จึงทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวต้องหยุดชะงักไป ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศค่อนข้างทรงตัว โดยคาดว่าขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนี้ไปแล้วประมาณ 50% ของผลผลิตทั้งหมด

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MAR) คาดว่า ผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ทางภาคใต้จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 279,700 ตันจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Delta) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 251,700 ตัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่เกษตรกรกำลังเตรียมการเพาะปลูกในฤดูถัดไปคือฤดูการผลิตใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (the autumn-winter crop) ซึ่งคาดว่าทางภาคใต้จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 5.1 ล้านตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม) เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 46.510 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 46.309 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่ในฤดูใบไม้ผลิ (the spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta (MRD) จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้กระทรวงเกษตร (The Disaster Risk Reduction Management Operations Center under the Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตข้าวที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน (the Tropical Storm) Henry และ Inday คิดเป็นมูลค่าประมาณ 926 ล้านเปโซ หรือประมาณ 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดว่ามีความเสียหายข้าวเปลือกเสียหายประมาณ 12,111 ตัน ขณะที่ความเสียหายต่อภาคการเกษตรของฟิลิปปินส์ทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.28 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งความเสียหายที่เกิดกับภาคการผลิตข้าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของความเสียหายทั้งหมด

คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรแห่งฟิลิปปินส์ (the Philippine Farmers Advisory Board; PFAB) ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับทางสภาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ (NFAC) โดยให้เหตุผลว่าทางสภาใช้ข้อมูลที่ล้าหลังมาประเมินข้อเสนอที่จะปรับขึ้นราคาข้าวเปลือกจากเกษตรกร ซึ่งปัจจุบัน NFA กำหนดราคาข้าวเปลือกที่ 17 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 319 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

นาย Edwin Y. Paraluman ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกร PFAB กล่าวว่าเขาได้สอบถามไปยังสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังแห่งชาติ (the National Economic and Development Authority; Neda) สำหรับการให้ต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ราคา 12 เปโซต่อกิโลกรัม มาเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินข้อเสนอของ NFA ที่จะปรับขึ้นราคาข้าวเปลือกเป็น 25 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Neda ไม่ได้ปรับราคาต้นทุนการผลิต (cost of production; COP) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลย โดยต้นทุนยังอยู่ที่ 10-12 เปโซต่อกิโลกรัม แต่ในขณะเดียวกันราคาซื้อของ NFA ถูกปรับขึ้นเป็น 17 เปโซ ในปี 2008 แต่จากการประชุมของ NFAC ได้รับการยืนยันแน่นอนว่าราคาต้นทุนการผลิตข้าว COP ที่ใช้จะอยู่ที่ 12 เปโซต่อกิโลกรัม และจะใช้ราคานี้เพื่อประเมินข้อเสนอของ NFA

นอกจากนี้ทาง NFAC ยังคงต้องศึกษาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าหากทางรัฐบาลรับซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น โดยการศึกษานี้จะดำเนินการโดยคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหาร (FSC) ซึ่งสมาชิกจะมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Neda กระทรวงการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และธนาคารกลาง

นาง Rosemarie G. Edillon รองปลัดกระทรวงนโยบายและวางแผน และนาง Mercedita A. Sombilla ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานพัฒนาภูมิภาค กล่าวว่า การเพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกเป็น 25 เปโซต่อกิโลกรัมจาก 17 เปโซต่อกิโลกรัมจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่า NFA จะยังไม่สามารถรับส่วนแบ่งการตลาดได้ แต่เป็นไปได้ที่ว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน และเนื่องจากข้าวเป็นที่ต้องการมากของผู้บริโภคซึ่งย่อมทำให้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องเกิดภาวะอัตราเงินเฟ้อขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

จีน

มีรายงานว่า ทางการเงินได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการตรวจโรงสีข้าวของสหรัฐฯ ประมาณ 10 แห่ง ในมลรัฐ Texas, Arkansas, California และ Louisiana ซึ่งการตรวจจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในพิธีสารด้านสุขอนามัยพืช (the phyto-sanitary conditions) ไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2017

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 76,086 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.38% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.737 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,375 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 349.46 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 38,435 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.42% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 0.87 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,592 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 379.14 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเริ่มมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศ หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาได้ปรับลดลงไปมากแล้วจนไปแตะระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2017 ซึ่งการที่ราคาปรับลดลงมากแล้วทำให้ในช่วงนี้ผู้ซื้อจากแอฟริกาเริ่มเข้ามาสั่งซื้อข้าวมากขึ้น ทั้งนี้ราคาข้าวนี้ 5% อยู่ที่ระดับ 389-393 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐจากระดับ 386-390 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

มีรายงานว่าหลังจากที่หน่วยงานของทางการจีนได้ส่งคณะเดินทางเข้ามาตรวจโรงสีข้าวที่แปรรูปข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่าทางการจีนได้ตกลงให้โรงสีข้าวจำนวน 14 แห่ง จาก 19 แห่งที่ได้มีการตรวจ ผ่านการตรวจสอบซึ่งทำให้โรงสีทั้ง 14 แห่งนี้สามารถส่งออกข้าวไปประเทศจีนได้ และล่าสุดได้อนุญาตเพิ่มอีก 5 รายที่ผ่านการตรวจ นอกจากนี้ยังมีโรงสีอีก 4 รายที่ไม่ผ่านการตรวจจะต้องไปปรับปรุงระบบการเก็บสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน

เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของจีนได้เดินทางไปตรวจโรงสีข้าวที่แปรรูปข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติของอินเดียแล้ว หลังจากทีรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) เกี่ยวกับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจากอินเดียไปจีนแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญของ MoU คือภายใต้พิธีสารปี 2006 เรื่องข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกข้าวจากอินเดียไปยังประเทศจีนได้รับการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติด้วย

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 123.52 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 141 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในขณะที่สถานการณ์ของฝนที่ตกลงมาหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 30 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 6% โดยฝนที่ตกบริเวณภาคกลางและคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 6% และ 2% ตามลำดับ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 1% และ 28% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2018 มีปริมาณ 66.34 พันล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีประมาณ 58.86 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 109 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 110 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากคาดว่า การเพาะปลูกในฤดูหลัก (kharif rice) ในปี 2018/19 จะมีผลผลิตลดลง เนื่องจากในขณะนี้การเพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะได้รับปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้ภาวะฝนตกจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ และคาดว่า การเพาะปลูกข้าวบาสมาติเมล็ดยาวในแคว้น Punjab, Haryana และ western Uttar Pradesh รวมทั้ง Andhra Pradesh และ Tamil Nadu จะดำเนินต่อไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนนี้

มีรายงานว่า ทางการที่รัฐบาลได้เพิ่มราคารับซื้อขั้นต่ำ (MSP) ในการซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ขึ้น 13% เพื่อเอาใจเกษตรกรก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า ซึ่งรัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้กล่าวในการประกาศงบประมาณของรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมว่าจะรับซื้อผลผลิตการเกษตรในราคา 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงราคารับซื้อขั้นต่ำครั้งใหญ่ในรอบ 3 ปี

ทางด้านนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ได้เตือนว่าการตัดสินใจนี้อาจทำให้เงินเฟ้อและการขาดดุลสูงขึ้น ทั้งยังกระตุ้นให้ธนาคารทุนสำรองอินเดียเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยนาย Indranil Pan นักเศรษฐศาสตร์

จาก ICRA Ltd มุมไบ แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลของราคาปรับซื้อขั้นต่ำต่ออัตราเงินเพื่อ
ควรรอจนถึงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2561 เสียก่อน ซึ่งการประกาศเพิ่มราคาปรับซื้อขั้นต่ำไม่น่าจะมีผลต่อการ
ทำหน้าที่ของธนาคารกลางของอินเดีย (RBI) ในทันใด เขาแนะนำว่าธนาคารกลางของอินเดียควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
เดือนสิงหาคมและตุลาคม 2561 เพื่อรองรับอัตราเงินเพื่อและราคาน้ำมันสูง

นาย Foram Parekh นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจาก Indiabulls Ventures ที่เมืองมุมไบ แสดงความ
คิดเห็นว่าการเพิ่มราคานี้เป็นไปตามความคาดหวัง หากตลาดเพิ่มราคามากกว่าราคา MSP ก็อาจจะนำไปสู่เงินเพื่อ
ได้ หากเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ MSP ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และสถาบันการเงินชั้นนำ
ของอินเดียก็จะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ของภาคชนบทที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ทำการทบทวนราคา
MSP ในระยะหลายปีที่ผ่านมา แต่เขาคิดว่าราคายังไม่ได้ถูกนำไปปรับใช้กับเกษตรกรอย่างจริงจัง จึงต้องรอดูกัน
ต่อไป และเขาคาดว่าน่าจะรู้กันว่าเกษตรกรจะได้รับการปรับใช้ราคาใหม่หรือไม่ในเดือนตุลาคม 2561 นี้

เขายังกล่าวเสริมว่าเนื่องจากราคา MSP ที่สูงขึ้น รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 330
พันล้านบาท (ประมาณ 4.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.2-0.3% ของ GDP เขาคิดว่ามันเป็นจำนวน
ที่น้อยมากและไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมากกว่า

นาย Aditi Nayar หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก ICRA Ltd มุมไบ กล่าวว่าหากยังไม่มีคำแนะนำชัดเจนว่า
รัฐบาลจะรับซื้อผลผลิตมากกว่านี้ หรือเกษตรกรจะได้รับราคา MSP ใหม่หรือไม่ ก็เป็นเรื่องยากที่จะประเมินผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นจากราคาใหม่นี้ได้ ส่วนนาง Upasna Bhardwaj นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Kotak Mahindra
Bank มุมไบ กล่าวว่าราคาขายส่งในปัจจุบันส่วนใหญ่สูงกว่าราคาปรับซื้อขั้นต่ำ ณ จุดนี้ เป็นเรื่องยากที่จะวัดผล
กระทบต่อเงินเพื่อ การปรับราคาปรับซื้อขั้นต่ำเป็นเรื่องจำเป็น แต่ต้องทำให้ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับ
สิ่งที่พวกเขาควรได้

นาย Tirthankar Patnaik ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์อินเดียจาก Mizuho Bank มุมไบ แสดงความ
คิดเห็นว่าเป็นราคา 200 รูปีต่อ 100 กิโลกรัมสำหรับข้าวเปลือกมีความสมเหตุสมผล จึงไม่น่าจะส่งผลเสียต่อตลาด แต่
หากราคาสูงกว่า 200 รูปี ก็อาจจะมีผลได้ ซึ่งราคาปรับซื้อขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้อัตราเงินเพื่อพื้นฐานสูงขึ้น 25
basis point ซึ่งรัฐบาลน่าจะพึงพอใจ และเขาไม่คิดว่าราคานี้จะส่งผลเสียมากนัก ขณะที่นาง Shubhada Rao
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Yes Bank มุมไบ กล่าวว่าราคา MSP ใหม่สูงขึ้น 25% เมื่อเทียบกับเพียง 2-3%
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการสูงขึ้นนี้จะทำให้อัตราเงินเพื่อพื้นฐานสูงขึ้น 35 basis point ซึ่งเป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ และไม่น่าจะทำให้ธนาคารทุนสำรองอินเดียมีความกังวลมากนัก

ด้านนาย A Prasanna หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก ICICI Securities Primary Dealership Ltd มุมไบ
แสดงความคิดเห็นว่าราคาปรับซื้อขั้นต่ำที่ประกาศใหม่นี้ทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นมาก เขาคาดการณ์ว่าราคาปรับซื้อ
ธัญพืชในปีงบประมาณ 2562 อาจสูงถึงเกือบ 25% ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นในห้าปีที่ผ่านมาด้วยกัน หากคิด
ตามดัชนีราคาผู้บริโภคแล้ว การเพิ่มขึ้นนี้คิดเป็น 90 basis points ดังนั้น เขาคาดว่าอัตราเงินเพื่อน่าจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 50 basis points เขายังคาดหวังว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะใส่ใจต่อความเสี่ยงที่เกิดจาก MSP ที่
สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน และผลกระทบระลอกที่สอง และด้วยราคาน้ำมันสูงและเงินรูปีอ่อนค่าตั้งแต่ต้นนโยบาย
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การพัฒนาครั้งนี้จึงน่าจะทำให้มีการปรับราคาเพิ่มอีกครั้ง ซึ่งน่าจะเป็นในเดือนตุลาคม
2561 นี้

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,152,236 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,059,053 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 118,793 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 38.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 85,695 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,033,443 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 973,358 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,028 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 232,578 ตัน ฝรั่งเศส 168,261 ตัน เนเธอร์แลนด์ 125,652 ตัน เยอรมนี 89,434 ตัน โปแลนด์ 86,966 ตัน อิตาลี 85,352 ตัน สเปน 81,541 ตัน เบลเยียม 68,559 ตัน โปรตุเกส 69,769 ตัน สาธารณรัฐเชค 35,782 ตัน สวีเดน 26,041 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 311,573 ตัน เพิ่มขึ้น 18.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 262,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 254,845 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 223,609 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 56,728 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,528 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,633 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 127,020 ตัน กรีซ 49,800 ตัน สเปน 38,848 ตัน โปรตุเกส 32,655 ตัน โปแลนด์ 30,816 ตัน บัลแกเรีย 13,532 ตัน โรมานี 8,973 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปีนี้ อาร์เจนตินาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 180,134 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 130,023 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 35,047 ตัน และข้าวหักจำนวน 15,065 ตัน

ที่มา *Oryza.com*